

CHƯƠNG TRÌNH

**Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây
dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quang Bình**

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới,

Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chương trình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quang Bình, cụ thể như sau:

I- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn huyện đạt được kết quả đáng khích lệ; nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác gia đình được nâng lên. Công tác tuyên truyền, giáo dục việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình có nhiều đổi mới, giúp nhân dân hiểu, nắm rõ hơn các quy tắc ứng xử, kiến thức về xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Tỉnh đã ban hành một số chính sách nhằm hỗ trợ những gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình ở vùng sâu, vùng xa; thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, hỗ trợ làm nhà ở, cải tạo vườn tạp... Qua đó, cải thiện đáng kể điều kiện sống của các gia đình; nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân; nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được kế thừa và phát huy.

Tuy nhiên, ở một số xã vùng sâu, vùng xa vẫn còn tồn tại một số hủ tục lạc hậu như: Tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; tổ chức đám tang dài ngày, giết mổ nhiều gia súc; trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình... đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của các gia đình, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên là do đời sống của một số gia

đình còn nghèo; nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về gia đình. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là thiếu mạng lưới cộng tác viên tại các thôn, tổ dân phố; kinh phí dành cho công tác gia đình còn hạn chế, nên việc triển khai các hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời cũng là trách nhiệm của các gia đình.

Ưu tiên, tạo điều kiện để các gia đình ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

2. Mục tiêu

Đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xác định gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình. Phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025, số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt từ 82% trở lên.

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đưa việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hằng năm của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình; về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các gia đình, các cơ quan, những người thi hành công vụ liên quan đến gia đình, để bảo đảm thúc đẩy việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức truyền thông về xây dựng gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa xấu độc tác động vào gia đình.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, cung cấp cho các thành viên gia đình về các vấn đề liên quan đến gia đình; kỹ năng sống (kỹ năng làm cha, mẹ, nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng, xây dựng gia đình là môi trường an toàn cho trẻ em); trách nhiệm của nam giới đối với công việc trong gia đình, đối với việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong gia đình; trách nhiệm của gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dòng họ; tiếp thu các giá trị tiến bộ của gia đình trong xã hội phát triển.

Lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vào các chương trình giáo dục trong các nhà trường, phù hợp với yêu cầu của từng cấp học.

2. Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về công tác gia đình

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách trợ cấp xã hội cho đối tượng khó khăn, ưu tiên đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa; tiếp tục

thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Tăng cơ hội có việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững cho người lao động yếu thế thông qua hỗ trợ cá nhân và hộ gia đình phát triển sản xuất, hỗ trợ tín dụng xã hội để cải tạo vườn tạp, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Mở rộng khả năng tiếp cận cho các thành viên trong gia đình đối với các dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; căn cứ các chính sách của Trung ương, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách về lĩnh vực gia đình; sáng tác các tác phẩm văn học - nghệ thuật về chủ đề gia đình.

Phát triển hệ thống dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình. Mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực xã hội thông qua mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình. Tạo điều kiện, xây dựng các khu vui chơi, giải trí dành cho người già và trẻ em, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình; gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong đời sống gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong đánh giá công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tế của từng cơ quan, đơn vị

Nội dung chương trình, kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư phải xác

định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm cụ thể, gắn với thực hiện các nội dung đã được xác định tại Kế hoạch số 10-KH/HU, ngày 22/10/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; Kế hoạch số 331-KH/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Xây dựng kế hoạch thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về gia đình của tỉnh phù hợp với điều kiện của huyện.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan trên địa bàn huyện. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; chủ động kiểm soát và giải quyết tốt những nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, buôn bán phụ nữ và trẻ em, bất bình đẳng giới.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW và Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, cơ quan, đơn vị.

2. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cụ thể hóa nội dung của Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ và giao các ngành thực hiện cụ thể.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết Chương trình; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện.

4. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

5. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng

Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình.

Trên đây là Chương trình của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện Quang Bình.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy,
- Thường trực UBND huyện,
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện,
- Đảng ủy; UBND các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Triệu Tài Phong